

## สพฐ.ตั้งคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบคัดเลือก ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ สพท.ที่เปิดสอบ

● นำเสนอเมื่อ 3 ก.ค. 2558

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2850 เรื่อง  
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๒๘๕๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๑๘๘๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยคัดเลือกดำเนินการสรรหาพร้อมกัน ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้รับความไว้วางใจจากบุคคลภายนอก อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อสอดส่อง ดูแลความเคลื่อนไหวและสังเกตการณ์รวมถึงรายงานเหตุการณ์ต่างๆ หากพบความเสี่ยง ปัญหาหรืออุปสรรค ตั้งคำสั่งที่ส่งมาด้วย จึงขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วย และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคัดเลือกไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว เพื่อที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุสรณ์ พูเจริญ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑

โทร. ๐ - ๒๒๘๘ - ๕๖๖๐

โทรสาร ๐ - ๒๒๘๘ - ๕๖๖๐

รายละเอียดคลิก [ไฟล์แนบ](#)